

## THÁI - BÌNH

### **thi hành Nghị quyết của Ban bí thư về việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy**

PHẠM BÁI

*Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Thái - bình*

Cuối tháng 5 - 1966, Tỉnh ủy Thái - bình đã tổ chức nghiên cứu và bàn kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc "kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy". Dưới đây chúng tôi xin trình bày một số công việc đã làm để thi hành nghị quyết của Ban bí thư gắn liền với việc tiến hành đại hội đại biểu các đảng bộ cấp huyện năm nay.

Sau khi nghiên cứu kỹ nghị quyết của Ban bí thư, toàn Ban thường vụ tỉnh ủy Thái - bình đều thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy và nhất trí nhận định rằng phải thông qua cuộc vận động xây dựng các huyện ủy theo bốn yêu cầu cơ bản để đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy. Khi nghiên cứu phương châm và biện pháp tiến hành cuộc vận động, chúng tôi có chú ý tới một điểm trong nghị quyết là "phát huy sự nỗ lực phấn đấu của các huyện ủy kết hợp với tăng cường sự chỉ đạo của cấp tỉnh và sự đóng góp tích cực của các cơ sở và các ngành của huyện đối với sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy". Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần phải quán triệt phương châm đó ngay trong một số công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu các đảng bộ huyện năm nay; bởi vì đại hội này sẽ đặt nền móng tư tưởng và tổ chức cho cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" trong thời gian tới.

Ban thường vụ tỉnh ủy chúng tôi bàn và đề nghị Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số việc cụ thể phải làm ngay đối với đại hội của các huyện.

### **1 - Tỉnh ủy nhận xét phong trào chung của từng đảng bộ huyện:**

Trong đại hội đại biểu của đảng bộ huyện thường có bản báo cáo chính trị của huyện ủy. Thực chất của báo cáo đó là bản tự kiểm điểm về phong trào của cả đảng bộ, bản tự phê bình của các huyện ủy về lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện toàn bộ nghị quyết của đại hội đại biểu cấp huyện từ khóa trước đến khóa sau. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chỉ có tự phê bình sự lãnh đạo của các huyện ủy đối với phong trào chung của đảng bộ mình thì chưa đủ mà cần phải có sự phê bình của cơ quan lãnh đạo cấp trên của huyện. Đó là sự kết hợp hữu cơ và hoàn chỉnh giữa phê bình và tự phê bình, bởi vì đó là quy luật phát triển của Đảng ta, đảng của giai cấp công nhân. Bản nhận xét đó đối với chúng tôi chính là một bước cải tiến mới trong sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy đối với các huyện ủy. Bản nhận xét đó chung đúc được ý kiến chính thức của tập thể Tỉnh ủy, giúp cho các ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh nắm được đại thể tình hình chung mọi mặt của đảng bộ từng huyện.

Bản nhận xét đánh giá những chỗ mạnh chỗ yếu, ưu khuyết điểm của phong trào từng huyện, sự lãnh đạo và chỉ đạo của từng huyện ủy xoay quanh bốn yêu cầu cơ bản đối với cấp huyện như nghị quyết của Ban bí thư đã chỉ ra. Đối với những huyện phong trào yếu, kém, Tỉnh ủy đã chỉ ra những nguyên nhân và phương hướng khắc phục, để tiến lên. Đối với huyện nào đã hoặc có thể có những khuynh hướng, tư tưởng lệch lạc, Tỉnh ủy đề ra yêu cầu để ngăn chặn, phòng ngừa hoặc cần đấu tranh sửa chữa.

### **2 - Các ban huyện ủy, trước hết là ban thường vụ cần nghiên cứu kỹ nghị quyết của Ban bí thư trước khi chuẩn bị đại hội.**

Chúng tôi nghĩ rằng muốn cho đại hội đại biểu đảng bộ huyện năm nay đạt được chất lượng, tạo được cơ sở thuận lợi cho việc kiện toàn sự

lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy trong thời gian tới, các ban huyện ủy cần chuẩn bị chu đáo các văn kiện và công tác nhân sự đưa ra đại hội. Để đạt tới yêu cầu đó thì chủ yếu là các ban huyện ủy, trước hết là ban thường vụ, cần tổ chức nghiên cứu kỹ nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng. Khi nghiên cứu nghị quyết cần đi sâu để nắm được tư tưởng chủ đạo của Trung ương đối với việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy, đồng thời cần sơ bộ liên hệ kiểm điểm nhận thức cũng như ưu, khuyết điểm trên một số mặt. Chỉ sau khi nắm được tinh thần, nắm được thực chất của bản nghị quyết thì các ban huyện ủy mới có được thái độ đúng đắn trong việc chuẩn bị cho đại hội, trong việc tự phê bình và kiểm điểm phong trào, và mới có được tinh thần vươn lên sau đại hội.

**3 - Các tổ chức cơ sở của Đảng, các ngành xung quanh huyện cũng cần nhận rõ trách nhiệm đóng góp của mình đối với việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy, đối với cuộc vận động xây dựng huyện ủy theo bốn yêu cầu cơ bản.** Không những chỉ riêng cấp trên có trách nhiệm đối với việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy mà cả cấp cơ sở và các ngành của huyện cũng có trách nhiệm; bởi vì, ngoài sự giúp đỡ của cấp tỉnh ra, các huyện ủy tuy có sự phấn đấu nỗ lực rất tận tình nhưng nếu cấp cơ sở và các ngành xung quanh huyện giữ thái độ vô trách nhiệm, bàng quan, không phấn đấu vươn lên thì các huyện ủy cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề của mình. Để giúp cấp cơ sở và các ngành xung quanh huyện nhận rõ trách nhiệm phải đóng góp phần mình vào việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy, Tỉnh ủy chúng tôi thấy cũng cần phổ biến tinh thần và nội dung chính của nghị quyết cho các tổ chức cơ sở của Đảng và các ngành xung quanh huyện. Qua đó, các tổ chức cơ sở sẽ thấy rõ cấp huyện phải làm những gì để giúp đỡ họ và họ có trách nhiệm gì để giúp đỡ họ và họ có trách nhiệm gì để đóng góp vào việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy. Đó cũng là cách làm rất tốt để giúp cho tổ chức cơ sở chuẩn bị những ý kiến phê bình sự lãnh đạo của huyện ủy khi lên họp đại hội đại biểu

đảng bộ huyện và tăng thêm trách nhiệm của họ đối với đại hội. Chúng tôi cho rằng bản báo cáo chính trị do huyện ủy trình bày trước đại hội đại biểu không phải chỉ riêng có ban huyện ủy chịu trách nhiệm về phong trào chung của đảng bộ huyện mà tất cả tổ chức cơ sở của Đảng, tất cả đảng viên trong huyện đều có phần trách nhiệm. Khi thảo luận báo cáo và dự thảo nghị quyết do huyện ủy chuẩn bị, các tổ chức cơ sở của Đảng phải có liên hệ kiểm điểm ưu khuyết điểm của mình thấy rõ mình đã đóng góp được những gì, đóng góp được đến đâu vào thành tích chung cũng như phải chịu trách nhiệm đến đâu về phần những khuyết điểm tồn tại của phong trào trong huyện.

Trên đây mới chỉ là một số biện pháp mà chúng tôi đã làm và đang làm để bước đầu thi hành nghị quyết của Ban bí thư về kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy gắn liền với việc chuẩn bị tiến hành đại hội đại biểu các đảng bộ huyện.